



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 8-14 สิงหาคม 2555

ชง 4 สูตรผ่อนหย่อนข้าวจีรัฐตัดลีดเล็กขายทุกเดือน/ผ่านตลาดเอเฟทก่อนพังก์ระบบ

จากกรณีทีภาคเอกชนได้ออกมาให้ข้อมูลไทยได้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ให้กับอินเดีย อ้างเหตุผลหลักจากนโยบายรับจํานำข้าวราคาสูงของรัฐบาล นำสู่การตอบโต้ที่เด็ดเผ็ดร้อนของรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ก่อนขยายวงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมข้าว และภาระขาดทุนจํานวนมหาศาลที่อาจกระทบต่อปัญหาวินัยการคลังในอนาคตอันไกล ซึ่งรัฐบาลยังเสี่ยงแข็งจะเดินหน้าโครงการต่อตามแนวทางเดิม ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังย้ำเป้าหมายส่งออกข้าว 9.5 ล้านตันได้แน่ นั้น

รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวให้ความเห็นในเวทีเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง "โครงการรับจํานำ : ส่งเสริมหรือทำลายกลไกข้าวไทย" จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ว่า จากนโยบายรับจํานำข้าวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาลในราคาสูงกว่าราคาตลาด (ข้าวเปลือกเจ้า 1.5 หมื่นบาท/ตัน และข้าวเปลือกหอมมะลิ 2 หมื่นบาท/ตัน) ใน 2 ฤดูกาลรับจํานำที่ผ่านมา (นาปี 2554/55 และนาปรังปี 2555) ส่งผลให้รัฐเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ และผูกขาดตลาด ตัดทอนอำนาจการแข่งขันในตลาดข้าวเปลือก และตลาดข้าวส่งออกของเอกชน

ทั้งนี้ ในสองฤดูกาลรับจํานำข้างต้น (7 ต.ค.54- 7 ส.ค.55)รัฐได้รับจํานำข้าวไปแล้วจํานวน 16.75 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 10.89 ล้านตันข้าวสาร และเมื่อสิ้นสุดโครงการรับจํานำข้าวนาปรังปี 2555 ในวันที่ 15 กันยายนศกนี้คาดว่ารัฐจะมีสต็อกข้าวสารทะลุถึง 12 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกข้าวเก่าในปี 2548-2550 ที่ยังมีอยู่อีกประมาณ 2 ล้านตัน รวมรัฐบาลต้องแบกสต็อกมากกว่า 14 ล้านตัน โดยที่ยังไม่มีการระบาย

สำหรับสองฤดูกาลรับจํานำรัฐจ่ายเงินไปแล้วกว่า 2.6 แสนล้านบาท และอาจถึง 3 แสนล้านบาท เมื่อสิ้นสุดโครงการจํานำฤดูนาปรังปี 2555 ยังไม่รวมค่าดำเนินการอีกจํานวนหนึ่ง ประเด็นคือ รัฐจะระบายอย่างไร เพราะจากราคารับจํานำข้าวเปลือกเจ้า 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เมื่อแปลงเป็นต้นทุนข้าวสารเพื่อส่งออกแล้วจะมีต้นทุนสูงถึง 799 ดอลลาร์สหรัฐ หากขายในราคา ตลาดข้าว 5% ที่ไทยได้ราคาส่งออก 612 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันจะขาดทุน 187 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และต่างจากข้าวเวียดนาม 202 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิที่จํานำ 2 หมื่นบาท/ตัน จะมีต้นทุนเมื่อแปลงเป็นข้าวสาร ที่ 1,489 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หากได้ราคา 1,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จะขาดทุน 389 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และต่างจากข้าวหอมเวียดนาม(600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน) 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ราคาข้าวไทยเสมือนเป็นดาวค้างฟ้า สูงกว่าคนอื่น หากระบายในราคาต้นทุนคงไม่มีคนซื้อ แต่หากจะขายราคาต่ำเพื่อแข่งขันได้ คนที่จะแบกรับภาระขาดทุนก็คือประชาชนผู้เสียภาษี ในเรื่องโครงการรับจํานำข้าวนี้มองว่า หากทำ 3-4 ปีติดต่อกันจะนำสู่ความหายนะของอุตสาหกรรมข้าวไทย เพราะเกษตรกรทั้งตัวจริง และตัวปลอมจะหันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้น ลดการปลูกพืชอาหาร หรือพืชเศรษฐกิจตัวอื่นลง ที่สุดแล้วจะทำให้ราคาอาหารยกตัวสูงขึ้น ชัฟฟลายพืชอาหารอื่นๆ มีปริมาณลดลง

ดังนั้น เพื่อปลดลีดการแบกสต็อกข้าว ไม่ให้ประเทศชาติเสียหายไปมากกว่านี้ รัฐบาลควรปรับนโยบายจากการที่จะแข่งขันกับเอกชนในการส่งออกข้าว มาเป็นการสร้างที่มร่วมกัน (ทีมไทยแลนด์) ในการพัฒนาตลาดส่งออก เพราะไม่เช่นนั้นแล้วยอดส่งออกไทยจากนี้ไปจะลดลงเรื่อย ๆ คู่แข่งอย่างเวียดนามจะครองตลาดที่เคยเป็นของไทยในทุกตลาดได้มากขึ้น พร้อมจัดให้มีการประมูลข้าวในสต็อกที่โปร่งใส และควรปรับวิธีการรับจํานำโดยจํากัดวงเงินและปริมาณผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กลไกตลาดทำงานได้มากขึ้น

"ผลกระทบจากโครงการรับจำนำ ที่ทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลง 46% ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องตามมามากมาย ทั้งตลาดกลางถูกทำลายและไม่สนับสนุนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า คุณภาพข้าวไทยจะทรุดลง จากคนแห่ปลูกข้าวคุณภาพต่ำให้ผลผลิตเร็ว นำไปสู่การสูญเสียคุณภาพข้าวที่เราพัฒนามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และสร้างผลกระทบต่อโรงสีชุมชนที่ไม่สามารถแข่งขันราคากับข้าวจากโรงสี ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำที่ลักลอบออกมาขายในราคาต่ำกว่า และที่สุดคนที่สายป่านไม่ยาวก็จะอยู่ไม่ได้ ขณะที่โครงการรับจำนำข้าวราคาสูงของไทยที่ใช้เงินภาษีของประชาชน ทำให้เกษตรกรในเวียดนาม ในกัมพูชาได้ประโยชน์เพราะทำให้เขาขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น และมีกำไรสูงขึ้น คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น"

ตำนานสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาราคาข้าวไทยในตลาดโลกสูงกว่าประเทศอื่นติดต่อกันมาหลายปี และปีนี้ราคายังห่างกันมากขึ้น จากโครงการรับจำนำข้าวราคาสูงของรัฐบาล เพราะต้นทุนข้าวส่งออกสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยก็สูงที่สุด ราคาส่งออกเอฟโอบีไทยก็แพงที่สุด ทำให้ ณ วันนี้ผู้ส่งออกส่วนใหญ่หยุดทำหน้าที่ เพราะไม่สามารถแข่งขันได้ อีกด้านหนึ่งในสินค้าข้าวบางประเภท เช่น ข้าวหนึ่ง ที่เวลานี้มีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก และราคาค่อนข้างดีมาก แต่ผู้ส่งออกไม่มีข้าวส่ง เพราะส่วนใหญ่โรงสีที่เคยสีข้าวหนึ่งให้กับผู้ส่งออกอ้างติดสีข้าวสารให้รัฐบาล หากเป็นเช่นนี้ลูกค้าคงค่อย ๆ หายไป ส่วนตลาดข้าวหอมมะลิข้าวพรีเมียมของไทย ขณะนี้ข้าวหอมมะลิใหม่ ๆ ก็เข้าไปอยู่ในสต็อกรัฐบาลเป็นจำนวนมาก หากเก็บไว้จนเก่าไม่ระบายก็จะมีปัญหาเสื่อมคุณภาพ และราคาตก

สำหรับแนวทางการระบายข้าวของรัฐบาล นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้ความเห็นว่า รัฐบาลมีการระบายเป็นประจำทุกเดือน ครั้งละ 2-3 แสนตัน หรือ 5 แสนตัน ซึ่งในช่วงแรกราคาอาจจะไม่ดี แต่เมื่อระบายเป็นประจำตลาดมีความเคยชินเหมือนตลาดหุ้น ก็จะทำให้การตอบรับ และทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ความเสียหายก็จะลดลง แต่มีผลดีคือทำให้ข้าวในสต็อกเป็นข้าวใหม่อยู่เสมอ ไม่ต้องแบกสต็อกมาก

"กรณีการประมูลแบบลับ ๆ ของรัฐบาล ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์กลายเป็นผู้จัดสรรประโยชน์ หรือแบ่งเค้กทางการ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงหรือข้าราชการ เพราะข้าราชการที่ดีควรเป็นผู้จัดระเบียบให้ความเป็นธรรมกับทุกคน และคอยเฝ้าระวังอย่าให้มีการใช้อำนาจต่อรองทางธุรกิจหรือผูกขาด ถือเป็นอุดมการณ์ของข้าราชการ"

อย่างไรก็ดีปริมาณส่งออกข้าวไทยในปีนี้อาจไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 9.5 ล้านตันอย่างแน่นอน เพราะตัวเลข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 6 สิงหาคม 2555 ไทยส่งออกข้าวได้เพียง 4.04 ล้านตัน หากจะส่งออกได้ตามเป้าหมายเดือนที่เหลือของปีก็ต้องส่งออกได้มากกว่าเดือนละ 1 ล้านตันขึ้นไป

สอดคล้องกับ รศ.ดร.สมพร ที่ให้ข้อเสนอแนะการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลว่า ควรใช้กลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ให้เป็นประโยชน์ และจะมีความโปร่งใส ทำให้ลดข้อครหา ที่ขณะนี้มีการแซงหน้าว่า รัฐบาลกำลังจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทค้าข้าวที่เป็นฐานอำนาจเก่าของรัฐบาล อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีนี้อาจจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน สรุปทั้งปีนี้ไทยจะเสียแชมป์ส่งออกข้าวในรอบ 30 ปีอย่างแน่นอน เพราะช่วง 7 เดือนแรก เวียดนามส่งออกไปแล้วกว่า 4.2 ล้านตัน อินเดียส่งออกได้ 4.4 ล้านตัน

ส่วนกรณีที่กระทรวงพาณิชย์มีความคาดหวังว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในสหรัฐรวมถึงในอินเดีย จะเป็นโอกาสในการส่งออกข้าวของไทย ในเรื่องนี้ถือว่ากระทรวงพาณิชย์พูดแบบไม่รู้ข้อเท็จจริง เพราะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐกระทบกับพื้นที่ปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลีเท่านั้นไม่กระทบพื้นที่ปลูกข้าว ส่วนอินเดียเวลานี้มีสต็อกข้าวมากกว่า 30 ล้านตัน มากกว่าที่สต็อกปกติที่ 10 ล้านตัน แม้จะมีภัยแล้งผลผลิตเสียหาย แต่ยังมีข้าวในสต็อกระบายสู่ตลาดได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีประเทศที่กำลังพัฒนาการปลูกข้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งอื่นหลายประเทศในแถบอเมริกาใต้ เช่น บราซิล อุรุกวัย ปารากวัย รวมถึงพม่า และจะแซร์ส่วนแบ่งตลาดไทยไปเพิ่มขึ้น

ตำนานนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า วิธีการหนึ่งที่รัฐบาลจะสามารถระบายข้าวได้มากคือ การขายข้าวเงินเชื่อ เช่นขายเงินเชื่อให้กับประเทศในกลุ่มทวีปแอฟริกาที่เป็นลูกค้า

หลักของข้าวไทย โดยให้ประเทศที่ได้รับความนิยมเชื่อถือ เช่นประเทศในยุโรปที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมประเทศเหล่านี้กำหนดการจ่ายเงิน ซึ่งทุกประเทศนี้ไม่กลัวของแพง หากยอมให้ผ่อนส่งเขาก็ยอมซื้อ

ส่วนในประเด็นที่รัฐบาลประกาศเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกต่อ ในฤดูนาปี 2555/56 เริ่มเดือนตุลาคม 2555 ในราคาเดิมคือข้าวเปลือกเจ้า 1.5 หมื่นบาท/ตัน และข้าวหอมมะลิ 2 หมื่นบาท/ตัน นายนิพนธ์ ให้ความเห็นว่า จะส่งผลให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกปี 2556 จะตกต่ำลงกว่าปี 2555 เพราะสต็อกจะเพิ่มขึ้น และจะเกิดขบวนการทุจริตข้าวทุกชั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นชาวนา โรงสี บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว(เซอร์เวย์อร์) เพราะส่วนใหญ่เริ่มเป็นมวย เริ่มรู้ช่องทางการทุจริต จะแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการมากขึ้น และจะส่งผลให้รัฐบาลขาดทุนจากโครงการรับจำนำมากขึ้น โดยขณะนี้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มให้แรงจูงใจเกษตรกรบางแห่งตันละ 500 บาทฟรีๆ เพื่อให้เกษตรกรนำข้าวมารับจำนำที่โรงสีของตนเองมากขึ้น หากไม่มีกำไรคงไม่ทำ

"วิธีการที่ดีที่สุดจะต้องช่วยชาวนาแบบอย่างยั่งยืน ให้นำ ให้ความรู้ทางวิชาการให้ปัจจัยการผลิต และลดค่าโลจิสติกส์ การเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับชาวนา เพราะอำนาจการต่อรองชาวนาไม่มีเลย ในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยชาวนาสูงกว่าโรงสีและผู้ส่งออก เพราะมีความเสี่ยงสูง เรื่องความชื้น ข้าวเปียกไม่ขายข้าวกิ่งอก ให้นำหากไปเจอโรงสีดีก็โชคดีไป หากเจอโรงสีไม่ดีก็โชคร้าย เพราะจะถูกกดความชื้น รวมถึงควรให้ข้อมูลการตลาดกับชาวนา เช่น มีเรือมารับข้าวที่ทำเรือ ซึ่งจริงๆ แล้วกรมการค้าต่างประเทศมีแต่ไม่เคยเผยแพร่เลย แต่ผู้ส่งออกทราบ เพราะการส่งออกจะต้องขออนุญาตส่งออกต้องแจ้งล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวนี้ทำไม่บอกชาวนา เพราะถ้าชาวนาทราบว่าเดือนหน้าจะมีเรือมารับซื้อข้าวเยอะ จะเพิ่มอำนาจการต่อรอง และจะเป็นกลไกการตลาดที่ดี"

ขณะที่รศ.ดร.สมพร กล่าวว่า หากรัฐบาลเดินหน้าจำนำข้าวต่อจะทำให้อุตสาหกรรมข้าวไทยสูญหายนะ ตลาดจะทรุดตัวลงไปมากกว่านี้ เพราะจากสต็อกข้าวไทยที่มีมากจะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกไม่ปรับตัวขึ้น คุณภาพข้าวไทยจะยิ่งแย่ลง ข้าวในสต็อกจะถูกปลอมปน ครอบงำการปลูกข้าวไม่มีความแน่นอน และจะเบียดชัยพืชอื่นหายไป ขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวจะขยายเพิ่มขึ้นเพราะแรงจูงใจจากโครงการรับจำนำข้าวราคาสูง ส่วนนางสาวกอบสุข กล่าวในประเด็นนี้ว่า หากรัฐบาลจำนำต่อไปเรื่อยๆ อุตสาหกรรมข้าวตายแน่นอน รัฐบาลจะเสียหายและขาดทุนมากขึ้น ส่วนตัวเห็นว่าควรปล่อยให้ไปไปตามกลไกตลาด

ด้านนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าว กับโครงการประกันรายได้เกษตรกร มีทั้งจุดดี และจุดเสีย ไม่ขอฟันธงว่าอย่างไรเหน็ดกว่ากัน ในส่วนของโครงการรับจำนำปัจจุบัน มีปัญหาการสวมสิทธิเกษตรกรทั้งจากเจ้าของที่นา และจากเจ้าหน้าที่รัฐ การโกงตาชั่ง การวัดความชื้น กลุ่มโรงสีที่ใกล้ชิดนักการเมืองเวียนเทียนข้าวใหม่ออกไปขาย เจ้าของที่นายัดนาคืน และจ้างชาวนาตัวจริงทำนาได้ประโยชน์คุ้มกว่า ที่นำจับตามองเวลานี้มีบริษัทขนาดใหญ่แถบจังหวัดราชบุรีร่วมต่างชาติซื้อที่ดิน และวางแผนช่วงแรก 2-3 ปีให้ชาวนาเช่าเพื่อลดกระแสต่อต้านนายทุน แต่ระยะต่อไปเลิกให้เช่าและทำเอง สรุปแล้วโครงการรับจำนำผู้ที่ได้ประโยชน์คือเกษตรกรรายใหญ่ รายย่อยได้ประโยชน์น้อย

"ที่เกษตรกรต้องการมากกว่ารับจำนำคืออยู่ได้ด้วยตนเองในระยะยาว โดยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต การประกันภัยพืชผล การศึกษาบุตรหลานชาวนาอยากให้ได้รับสิทธิเรียนฟรีเพื่อสืบทอดอาชีพ ดารเข้าถึงระบบสาธารณสุข และอยากได้ปัจจัยการผลิตราคาถูกและมีคุณภาพ"

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

พาณิชย์เปิดแผนระบายสต็อกข้าวอัดอ้อยกว่าเกณฑ์ไม่ขาย แหะรายเล็กรวมกลุ่มสู้

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง แผนการระบายสต็อกข้าวของรัฐบาล ตามมติของคณะอนุกรรมการด้านการตลาด ที่ให้เปิดระบายข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำนาปี ฤดูกาล 2554/55 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555 ว่าจะมี 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การระบายผ่านรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การเปิด

ประมูลให้ผู้สนใจทั่วไป และการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ซึ่งทางกรรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำแผนระบายข้าวเพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงอยู่

ทั้งนี้ การระบายข้าวผ่านการประมูลให้ผู้สนใจทั่วไปนั้น จะเป็นการเน้นทยอยระบายคราวละไม่มาก เพื่อให้กระทบกับราคาตลาดในประเทศและส่งออก รวมทั้งจะต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงเดือน ก.ย. อาจมีการระบายข้าวในสต็อกจำนวนน้อย เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวเปลือกนาปี 2555/56 ที่จะออกตลาดตั้งแต่ ต.ค. 2555 เป็นต้นไป ส่วนราคานั้นจะมีราคาเกณฑ์กลาง ซึ่งเป็นสูตรการคำนวณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือจะมีการนำราคาตลาดมาคำนวณเป็นเกณฑ์ระดับต่ำกับระดับสูง หากมีการเสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะไม่อนุมัติขาย

อย่างไรก็ตาม การเปิดระบายข้าวผ่านการประมูลให้กับผู้สนใจทั่วไปนั้น ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถรวมตัวกันมาประมูลข้าวได้ เพราะรัฐบาลเปิดกว้างให้ทุกรายเข้ามาร่วมประมูล เพียงแต่ราคาต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่ยากเกิดปัญหาขายปลีกเสียเปรียบรายใหญ่ เพราะความจริงแล้วการค้าข้าวโลกได้เปลี่ยนแปลงไป รายเล็กสามารถรวมตัวกันเพื่อมาแข่งขันได้ และจะเป็นรูปแบบที่กระทรวงฯ จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาของผู้ส่งออกข้าวไทยในอนาคต เพราะปัจจุบันผู้ซื้อได้กลายเป็นรายใหญ่หมดแล้ว เนื่องจากมีการซื้อขายผ่านหน่วยงานนำเข้าระดับรัฐบาล ดังนั้น หากรายเล็กไปเจรจาขายข้าวอาจมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อ และทำให้ขายข้าวราคาต่ำจนมากดราคาซื้อข้าวในประเทศ

สำหรับการระบายผ่านเอเฟทนั้น จะต้องเลือกช่วงระยะเวลาที่แนวโน้มราคาข้าวอยู่ในช่วงขาขึ้น เพราะการซื้อขายผ่านเอเฟทจะเป็นตัวชี้้นำราคาตลาด ดังนั้น หากตลาดข้าวอยู่ในช่วงขาลง เอเฟทก็ไม่ควรนำมาใช้ แต่สถานการณ์ปัจจุบันถือว่าอยู่ระยะเวลาเหมาะสมที่จะมีการนำข้าวไประบายผ่านเอเฟทจำนวนหนึ่ง

ส่วน การระบายข้าวผ่านจีทูจี นั้น ต้องยอมรับว่าราคาข้าวที่ขายจะต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อย หรือเป็นราคามิตรภาพ แต่ก็ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการชำระเงิน ซึ่งหากตกลงจีทูจีได้ คือรัฐบาลได้เงินกลับมาอย่างแน่นอน ส่วนราคาส่งออกข้าวปัจจุบันที่ปรับขึ้นมาอยู่ 600 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็นระดับราคาที่พอใจหรือไม่นั้น จริงๆ แล้วกระทรวงฯ มีเป้าที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยมากทุกปี ซึ่งอยู่ในแผนของกรรมการค้าต่างประเทศที่จะผลักดันให้ราคาข้าวไทยเพิ่มขึ้นปีละ 20 ซึ่งเป็นเป้าหมายของกรมฯ

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า แผนการระบายข้าวในรอบ ส.ค.-ธ.ค. นี้ จะมีการนำข้าวไประบายผ่านเอเฟทแน่นอน ซึ่งกำลังกำหนดปริมาณที่เหมาะสมอยู่ ส่วนการเปิดประมูลก็กำลังทำแผน แต่เงื่อนไขการประมูลส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) เดิม และจะเน้นระบายคราวละไม่มาก ซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้สนใจมาประมูลเพราะขณะนี้ตลาดโลกต้องการข้าวจำนวนมาก เนื่องจากหลายประเทศเริ่มประสบภัยพิบัติ เช่น อินเดีย สหรัฐ อีกทั้งความต้องการบริโภคข้าวปีนี้เพิ่มขึ้นสวนทางกับปริมาณข้าวโลกเพิ่มขึ้นน้อยกว่า และการส่งออกข้าวครึ่งหนึ่งของโลกก็อยู่ที่ไทย

ที่มา ไทยโพสต์

ลือบีพาณิชย์ขายข้าวผ่าน AFET เดือนละ 1-2 แสนตัน-จับตาไทยแข่งภูวนชายอินโด

นายประสาธ ฤทธิพิทักษ์ ประธานตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เปิดเผยว่า ทางผู้บริหาร AFET ได้เข้าพบนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปแล้วก่อนหน้า เพื่อยืนยันถึงความพร้อมของระบบการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ซึ่งรัฐบาลสามารถจะแบ่งสต็อกข้าวสารของรัฐบาลที่มีอยู่ในขณะนี้มาระบาย

ผ่าน AFET โดยใช้วิธีการประมูลส่วนต่าง หรือเบสิส เดือนละ 1-2 แสนตัน เพราะเชื่อว่าวิธีการนี้จะมีกำไรโปร่งใส และเป็นไปตามกลไกตลาด เพราะผู้ซื้อไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าในโครงการจำหน่าย ประเมินค่าใช้จ่ายในการขนส่งมาต่อรองค่าใช้จ่าย อาจจะทำให้ราคาสูงกว่าหรือลดลงจากราคาที่เรากำหนดได้ ยื่นราคาเสนอซื้อขายผ่าน

ระบบ ซึ่งเมื่อราคาซื้อและราคาขายเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายจึงตกลงซื้อขาย โดยจะสามารถรับสินค้าจริงไปเลย
Both option

ข้อดีของการประมูลระบาย สต็อกในตลาดเอเฟด คือการซื้อขายเป็นไปตามกลไกตลาด รายย่อยก็สามารถเข้ามาแข่งขันเสนอซื้อได้ จากเงื่อนไขการซื้อที่เปิดให้ซื้อในปริมาณเพียง 15 ตันต่อสัญญา ตลาดจะทำหน้าที่เป็นคนกลาง เมื่อราคาซื้อ-ราคาขายตรงกันก็ตกลงซื้อ ทำให้เกิดความโปร่งใสมากกว่า ทั้งยังทำให้ได้ราคาสูง ลดทอนการขาดทุนจากการรับจำนำ เช่น ที่เคยทำในปี 2550-2552 สมัยนางพรทิภา นาาคาศัย อดีต รมว.พาณิชย์ เคยนำข้าวมาประมูลถึง 4 ครั้ง ปริมาณ 10,094,985.52 ตัน ได้ราคาสูงกว่าตลาด 2.48% คิดเป็นส่วนต่าง 130 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี้การประมูลผ่านตลาดล่วงหน้าจะทำให้ไทยสามารถกำหนดราคาอ้างอิงข้าว ได้ และนำไปใช้วางแผนปรับโครงสร้างการผลิตในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย ก่อนที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

แหล่ง ข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า ขณะนี้กรมในฐานะคณะทำงานระบายข้าว เตรียมจะดำเนินการกำหนดเงื่อนไขในการเปิดประมูลทั่วไป (ทีโออาร์) โดยจะต้องคำนึงถึงสภาวะตลาดที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาข้าว สำหรับแนวทางการประมูล ก็จะดำเนินการควบคู่กับการระบายโดยผ่านวิธีการอื่น เช่น ขายระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับหลายประเทศ

ล่าสุดหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย (บลูล็อก) เตรียมออกใบอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าว (Import License) แบบจีทูจี ในวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ปริมาณ 1.5 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวขาว ทางกรมก็เตรียมจะหารือกับบลูล็อกในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเราคาดหวังว่าจะสามารถเจรจาเพื่อขายให้กับอินโดนีเซียได้ แต่นอกจากไทยแล้วทางอินโดนีเซียก็เตรียมจะเจรจาสั่งซื้อกับทางรัฐบาลเวียดนามด้วย

"การส่งออกข้าวในระบบจีทูจีในช่วงครึ่งปีแรก ไทยสามารถส่งออกไปยังอินโดนีเซียได้ราว 3-4 แสนตัน โดยเป็นการทำสัญญาระหว่างองค์การคลังสินค้า (อคส.) กับอินโดนีเซีย จึงอาจจะเรียกว่าเป็นกึ่งจีทูจี เพราะปกติกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นคู่สัญญาในการทำจีทูจี" แหล่งข่าวกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พณ.เดินทางตลาดข้าวอาเซียนยกระดับราคาให้สูง

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เป็นประธานในการประชุมพาณิชย์จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ร่วมกับผู้ประกอบการค้าส่งออก โรงสีข้าวใน 5 จังหวัดและฝ่ายตัวแทนผู้ประกอบการโรงสีและส่งออกประเทศกัมพูชาจาก จ.บันเตียเมียนเจย และ จ.พระตาบอง โดยนายยรรยง กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน ตามที่รัฐบาลไทยได้พยายามผลักดันสร้างความร่วมมือของประเทศผู้ผลิตข้าวในกลุ่มอาเซียนในด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศผู้ผลิตข้าวในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับรายได้ให้เกษตรกร การยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น และพัฒนาการผลิตและการตลาดของข้าวในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งให้ความร่วมมือกันในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด และการทำตลาดข้าวร่วมกัน

สำหรับความร่วมมือของกัมพูชา จะร่วมกันสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าวของกัมพูชา ช่วยเหลือผู้ประกอบการ โรงสี และผู้ส่งออก ให้มีศักยภาพพร้อมดำเนินการ ในเบื้องต้นกลไกตลาดข้าวอาเซียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือการประชุมระดับรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือข้าวอาเซียน และการประชุมสมัชชาและผู้ค้าข้าวอาเซียน โดยที่ผ่านมารกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดประชุมสมัชชาโรงสีอาเซียนและผู้ค้าข้าวไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในครั้งต่อไปจะเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องใน 5 ประเทศผู้ผลิตข้าว คือ เวียดนาม

พม่า ลาว กัมพูชา และไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนั้น ยังอาจจะพัฒนาความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ในอนาคต และยังได้จัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไปเจรจาธุรกิจกับกัมพูชา ณ เมืองเสียมราฐ พระตาบอง และกรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ 14-17 ส.ค. นี้ เพื่อกระตุ้นการส่งออกและพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนและการค้าในอนุภูมิภาค อย่างยั่งยืน และอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านให้แก่ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเอกชนของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

ไทยต้นสมพันธ์ข้าวอาเซียน ประเดิมถกระหว่างไทย-เขมร จัดตั้งเขตการค้าแนวชายแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม ไทยได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวของอาเซียน ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีผู้ร่วมประชุม อาทิ สมาคมโรงสีข้าวไทย โรงสีข้าวจังหวัดพระตะบอง และจ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา รวมทั้งผู้ส่งออกข้าวไทย

นายบรรยง พงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีการหารือร่วมกันด้านการค้าโดยจะมีการจัดตั้งเขตการค้า (Rice Trade Zone:RTZ) ขึ้นในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา โดยจะมีการนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชามาตีแปรสภาพเพื่อการส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าข้าวภายในประเทศ ซึ่งจะมีการแยกเกรดคุณภาพข้าวที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมาปลอมปนเป็นข้าวไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง สมพันธ์ผู้ค้าข้าวอาเซียน ร่วมกันทั้ง 5 ประเทศคือ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยจะมีการเสนอในที่ประชุมในระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่จะมีการประชุมได้ในระหว่างเดือนกันยายน ตุลาคม 2555 นี้

ทั้งนี้จากการหารือเบื้องต้นจะมีความร่วมมือกัน 3 ระดับคือ ระดับรัฐมนตรีที่กำหนดนโยบายด้านข้าว ระดับภาคราชการคือปลัดกระทรวงด้านการเกษตร หรือพาณิชย์ทั้ง 5 ประเทศและภาคเอกชน คือโรงสีข้าว ผู้ส่งออกและชาวนา โดยทั้งสามภาคส่วนจะร่วมมือกันในการก่อตั้งสมพันธ์ผู้ค้าข้าวขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ชาวนาในกลุ่มประเทศดังกล่าวให้สูงขึ้น และเป็นการประกาศให้ประเทศผู้นำเข้ารับทราบอย่างต่อเนื่องว่าข้าวจากภูมิภาคนี้จะไม่ได้ราคาถูกรอีกต่อไปเพราะจะไม่มีมีการขายข้าวตัดราคากัน และร่วมจัดทำฐานข้อมูลข้าวระหว่าง 5 ประเทศ เนื่องจากปัจจุบันใช้ข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงเกษตรสหรัฐ ที่ตลาดเคลื่อนไหว

นายบรรยงกล่าวถึงการระบายข้าวของรัฐบาลนั้น จะทยอยระบายข้าวเป็นลอตโดยไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวในตลาด จะไม่มีการระบายเป็นลอตใหญ่ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกลง ดังนั้นผู้ส่งออกที่จ้องอยากประมูลได้ข้าวราคาถูกนั้น ขอยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้

ด้านนายชาญชัย รัชนีชนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกความร่วมมือตลาดข้าวระหว่างไทยกับกัมพูชา ว่า แนวทางดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้ประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวสามารถร่วมกันกำหนดราคาข้าวที่เหมาะสมร่วมกันทำให้ราคาข้าวที่ผลิตในภูมิภาคนี้ไม่ต่างกันมาก และไม่ขายตัดราคากัน

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

โรงสีแนะนำหน้กำหนดราคาขั้นต่ำข้าวตัดหลังผู้ส่งออก

นายชาญชัย รัตนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เขาเตรียมเข้าพบกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.การคลัง, นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รรมว.พาณิชย์ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการระบายข้าวที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้รัฐบาลต้องขาดทุนจำนวนมาก

โดยเห็นว่าควรมีการกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออก เพื่อส่งสัญญาณออกไปว่าราคาข้าวไทย จะไม่ต่ำกว่าที่ประกาศ และขยับราคาที่ประกาศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจเป็น 2 สัปดาห์ประกาศหนึ่งครั้ง เพื่อไล่ราคาข้าวขึ้นไป

"ถ้าประกาศราคาขั้นต่ำในการส่งออกออกมา ผู้ส่งออกก็จะได้รับทราบสัญญาณ เวลาไปหาออเดอร์ก็จะได้ตกลงกับผู้นำเข้าหรือโบรกเกอร์ได้ว่าราคาต่ำจากที่ประกาศ เราขายไม่ได้ เพราะทางการประกาศยันราคาไว้แล้ว จะได้ไม่ต้องมาสร้างกระบวนการทุบราคาข้าวภายในประเทศ เหมือนที่ผ่านมาเพราะไปตกลงราคาไว้ต่ำ เราต้องยึดมันเลยว่าข้าวไทยต้องขายราคาสูง ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแล้วในช่วงเวลานี้" นายชาญชัย กล่าว

การกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกนั้น อินเดียและเวียดนามเคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อบริหารจัดการสต็อก แต่ไทยไม่เคยดำเนินการประกาศดังกล่าว ซึ่งการประกาศจะไม่ผิดกฎหมายการค้าอะไร เพราะไม่ได้เป็นการตั้งราคาให้ตลาดเสียหาย แต่เป็นการประกาศเพื่อยกระดับราคา โดยเริ่มที่ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน สำหรับข้าวขาว 600 ดอลลาร์ ก่อนที่ 2 สัปดาห์ถัดไปอาจประกาศเพิ่มอีก 10 หรือ 20 ดอลลาร์

"ตอนนี้ตลาดเป็นของผู้ขายแล้ว มีข้าวไทยเหลือเพียงที่เดียว ทุกประเทศต้องการข้าว ก็ต้องวิ่งมาไทย แล้วเรื่องอะไรที่จะไปขายราคาต่ำ ขณะนี้ราคาข้าวหนึ่งก็เริ่มขยับแล้ว ตลาดแอฟริกา ในจีเรีย เซเนกัล เริ่มกลับมาซื้ออีกครั้ง ไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นที่จัดเก็บ ความสามารถของโรงสีและโกดังต่างๆ มีเพียงพอ แม้กระทั่งปีหน้ารับเข้ามา 30 ล้านตันโดยไม่ส่งออกเลยยังมีสถานที่เก็บเพียงพอแน่นอน" นายชาญชัย ระบุ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รัฐยอมจำนนทุจริตข้าวอื้อ ขุนคลังเดินหน้าปราบปรามจำหน่ายข้าวต่อเนื่อง

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.สกลนคร จับกุมผู้ทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่า ยอมรับว่า โครงการรับจำนำข้าวนาปรังฤดูกาลที่ผ่านมายังมีการทุจริตเกิดขึ้นอีกหลายจุด ซึ่งการจับกุมผู้กระทำการทุจริตได้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีการดูแลการดำเนินโครงการด้วยความเข้มแข็งและเข้มงวด ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลจะติดตามดูแลโครงการรับจำนำข้าวเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นอีกแน่นอน

"ยอมรับว่า การรับจำนำข้าวนาปรังฤดูกาลที่ผ่านมา มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหลังตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร สามารถจับผู้กระทำการทุจริตได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีการจับกุมได้ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีการปราบปรามการทุจริตทุกชั้นตอน"

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามาต่นไม่เคยระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนั้นไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่มี การตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการที่เข้มงวดอย่างนี้ โดยล่าสุด ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้ประสานงานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดูแลการทุจริตในการรับจำนำข้าวอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมการรับมือการรับจำนำข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ทั้งนี้หากพบผู้กระทำการทุจริตก็จะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดแน่นอน

นายกิตติรัตน์ กล่าวต่อว่า ตนยืนยันได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนั้น ไม่ผิดกฎหมายขององค์การการค้าโลก (WTO)แน่นอน เนื่องจากโครงการดังกล่าวถือเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการด้านราคาที่เหมาะสม และรัฐบาลก็ไม่ได้ขายข้าวในราคาถูก ซึ่งจะแตกต่างจากโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลชุดก่อนที่มองว่าขัดกฎ WTO มากกว่า

นายชาญชัย รัชชานานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เห็นด้วยที่รัฐบาลจะจัดส่งเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีและโกดังกลางในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2554/55 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง 2555 ของรัฐบาล เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต

"หากบุคลากรของดีเอสไอและตำรวจมีไม่เพียงพอ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการทุจริตข้าว ทั้งการนำข้าวประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ การนำข้าวเก่ามาเวียนเทียนในโครงการจำนำ หรือแม้แต่สต็อกลม ทางสมาคมฯ พร้อมที่จะจัดอบรมเป็นพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ" นายชาญชัย กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีปริมาณข้าวเปลือกจากเกษตรกรเข้าโครงการรับจำนำนาปรัง ฤดูกาล 2555 มากผิดปกติ นั้น ยืนยันว่าปริมาณข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำนาปรังเกือบ 10 ล้านตันข้าวเปลือก ถือว่าอยู่ในระดับปกติ แต่ที่ผิดปกติคือปริมาณที่เข้าโครงการรับจำนำนาปี ฤดูกาล 2554/55 ซึ่งมีเพียง 7 ล้านตันข้าวเปลือก น้อยเกินความเป็นจริง ถ้าเทียบกับผลผลิตข้าวฤดูกาล 2554/55 ทั้งนาปีและนาปรังจะมีปริมาณข้าว 32-33 ล้านตันข้าวเปลือก

ทั้งนี้คาดว่าปริมาณข้าวเปลือกที่จะเข้าโครงการรับจำนำปีนี้มีไม่เกิน 20 ล้านตัน รวมนาปีและนาปรัง ซึ่งนาปีมีข้าวเปลือกเข้ามาแล้ว 7 ล้านตัน นาปรังเชื่อว่าจะมีข้าวเปลือกเข้ามาอีกไม่เกิน 13 ล้านตัน จึงไม่ถือว่าผิดปกติ และไม่ใช่เรื่องการทุจริตนำข้าวประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ โดยมองว่าโครงการรับจำนำมีทุจริตไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำ ต่างจากระบบประกันรายได้ที่เริ่มโครงการในช่วงปี 2553 ของรัฐบาลชุดก่อนกับมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรในช่วงประกันรายได้ทั้งปีมากถึง 38 ล้านตัน มากกว่าผลผลิตข้าวที่มี 31-32 ล้านตัน ถ้ามองว่าส่วนเกินนี้มาจากไหน ซึ่งฝ่ายค้านน่าจะเป็นผู้ออกมาชี้แจงปัญหาทุจริตมากกว่า

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า เว็บไซต์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานปริมาณส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1-27 ก.ค.55 มีปริมาณแล้ว 4.21 แสนตัน ลดลง 52.82% เทียบกับปีก่อนที่สามารถส่งออกข้าวได้ 8.29 แสนตัน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 ก.ค. ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เพียง 3.89 ล้านตัน ลดลง 46.19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกข้าวได้ 7.23 ล้านตัน โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% ไทยอยู่ที่ 564 เหรียญสหรัฐ/ตัน เวียดนาม 410 เหรียญสหรัฐ/ตัน อินเดียน 420 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปากีสถาน 460 เหรียญสหรัฐ/ตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"บุญทรง" บัดจำนำข้าวขาดทุนหลายแสนล้าน ข้อมูลแน่นพร้อมโดนชกฟอก

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมแล้วในการชี้แจงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและแถลงผลงานรัฐบาล โดยมั่นใจในข้อมูลและสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น ยืนยันได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ขาดทุนหลายแสนล้านบาทอย่างที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และขณะนี้เริ่มทยอยส่งมอบข้าวให้กับประเทศต่างๆ ที่ได้เจรจาขายข้าวแบบจีทูจี หรือรัฐต่อรัฐ อาทิ จีน อินโดนีเซีย และอีก 3-4 ประเทศ ตลอด 4-5 เดือนนี้ รวมปริมาณ 4-5 ล้านตัน พร้อมกับส่งมอบเงินคืนรัฐ เพื่อใช้ในการหมุนเวียนสำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และยางพารา ในฤดูกาลใหม่ 2555/56

นายบุญทรงกล่าวว่า ส่วนการป้องกันการทุจริตในโครงการรับจำนำ ได้ให้กรมการค้าภายใน (คน.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ไปดำเนินการออกมาตรการให้รัดกุมมากขึ้น และสั่งการให้ตรวจสอบสต็อกข้าวร่วมกับคณะทำงานของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ไม่ให้เกิดซ้ำอีก ให้หน่วยงานท้องที่ ทั้ง อคส. อ.ต.ก. คำภายในจังหวัด และพาณิชย์ รวมถึงคณะกรรมการระดับจังหวัด เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบวิธีการรับจำนำ ส่งมอบข้าว และสต็อกข้าว เพราะที่ผ่านมากการทุจริตจะอยู่ระดับ

ปฏิบัติการในพื้นที่ และในการประชุมคณะกรรมการรับจำหน่ายข้าวฤดูกาลใหม่ จะหารือเพิ่มมาตรการคัดเลือกบริษัท ตรวจสอบคุณภาพข้าว โรงสี และตัวแทนเข้าโครงการให้เข้มงวดขึ้น รวมถึงการเพิ่มโทษต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้มากขึ้น เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตในอนาคต

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยอมรับว่าเกิดการทุจริตในโครงการรับจำหน่ายข้าว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัด (บก.ภ.จว.) สกลนคร จับกุมโรงสีข้าวและเกษตรกรโก่งนำหน้าข้าวก่อนออกไปประทวนปลอม ถือเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีการปราบปรามการทุจริตทุกชั้นตอน และยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการต่อผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง

"โครงการรับจำหน่ายข้าวที่เริ่มจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีในข้อหาทุจริต ถือว่าเป็นไปตามการดำเนินงานของฝ่ายปราบปราม ผมเองยืนยันว่า ที่ผ่านมาไม่เคยระบุว่า โครงการนี้ไม่มีการทุจริต แต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายปราบปรามที่จะเข้าไปดูแลความเรียบร้อย" นายกิตติรัตน์กล่าว

ส่วนกรณีที่ต้องมีการการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ได้สอบถามเกี่ยวกับการรับจำหน่ายข้าวว่า ขัดกับหลักการการค้าโลกหรือไม่นั้น นายกิตติรัตน์กล่าวว่า ยืนยันว่า การรับจำหน่ายข้าวเป็นการดูแลราคาข้าว และเมื่อรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงจะนำข้าวไปขายในราคาตลาดตามกลไกของตลาด เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้น ขณะที่โครงการประกันราคาเป็นการแทรกแซงในราคาส่วนต่าง ถือว่าเป็นการขัดหลักของดับเบิลยูทีโอ หากหน่วยงานนานาชาติมาสอบถามก็จะตอบในลักษณะเดียวกัน และจะชี้แจงในสภาในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมชี้แจงข้อมูลเรื่องโครงการรับจำหน่ายข้าวกับสหรัฐอเมริกา ที่จะเดินทางมาพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเพื่อหารือเรื่องนี้ หลังสหรัฐพบว่า นโยบายนี้ขัดกับกฎหมายดับเบิลยูทีโอ เพราะมีการบิดเบือนแทรกแซงกลไกการตลาด จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนนโยบาย เพราะยังมีนโยบายรูปแบบอื่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษก ปชป. กล่าวว่า กรณีที่นายกิตติรัตน์พยายามบอกว่า ความเสียหายในโครงการรับจำหน่ายข้าวไม่น่าเกิน 50,000 ล้านบาทนั้น อยากขอให้นายกิตติรัตน์เปิดเผยข้อมูล ว่าขายข้าวจุกิจี้ให้แก่ผู้ใดบ้าง และราคาเท่าไร หากขาดทุนมากกว่า 60,000 ล้านบาท ขอให้นายกิตติรัตน์ ลาออกจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมกับนายบุญทรง ในทันที

ด้าน พล.ต.ต.ธรรมนุญ เพชรบุรีกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) พิษณุโลก แถลงเปิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตการรับจำหน่ายข้าว การเยียวยา ฟืนฟูและป้องกันสาธารณสุข การใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งเบาะแสการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาล ว่าได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายข้าว 20 แห่ง ในพื้นที่ 5 อำเภอของจ.พิษณุโลก ประกอบด้วย เมืองพิษณุโลก พรหมพิราม บางกระพุ่ม บางระกำ และวังทอง อำเภอละ 5 นาย เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว

"พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจำหน่ายข้าวในลักษณะการสวมสิทธิ ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม 8 ราย 8 คดี ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดี" พล.ต.ต.ธรรมนุญกล่าว และว่า

ส่วนการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ อปท. ที่มีการร้องเรียนผ่านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีการตรวจสอบสืบสวนแล้วส่งเรื่องให้ทางตำรวจดำเนินคดี ขณะนี้มีเรื่องที่กำลังดำเนินการตรวจสอบ 6 คดี แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทางตำรวจได้ส่งเรื่องให้ป.ป.ช.ดำเนินการแล้ว

ที่มา มติชน

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-9 ส.ค. 2555 มีจำนวน 182,850 ตัน มูลค่า 81.081 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 ส.ค. 2555 มีจำนวนรวม 4.357 ล้านตัน มูลค่า 1.949 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 8.4% และมูลค่าลดลง 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 4.758 ล้านตัน มูลค่า 2.253 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) นับจนถึงสิ้นเดือน ก.ค. ผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นจากการคาดการณ์เรื่องภาวะภัยแล้งในสหรัฐ และอินเดีย ขณะที่จีน และฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับอุทกภัย มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ราคาข้าวปรับสูงขึ้น ประกอบกับคาดว่าจะมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศเข้ามา ผู้ค้าข้าวและผู้ส่งออกจึงได้ซื้อข้าวเก็บสต็อกเพื่อเตรียมไว้สำหรับคำสั่งซื้อข้าวจากอินโดนีเซีย โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 425-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) ปรับขึ้นจาก 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 395-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจากระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

รอยเตอร์สเปิดเผยรายงาน อ่างนักวิเคราะห์หลายสำนัก ซึ่งระบุว่า พม่าเตรียมปฏิรูปอุตสาหกรรมข้าวครั้งใหญ่ เพื่อหวังวางตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกอีกครั้งหลังอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ ตกอยู่ภายใต้การบริหารอันย่ำแย่ของรัฐบาลทหารมานานเกือบครึ่งศตวรรษ

รัฐบาลพม่ากำลังดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวภายในประเทศ อาทิเช่น การพัฒนาและสร้างโรงสีเพิ่มเพื่อรองรับการผลิตให้ได้มากถึง 200 ตัน ต่อวัน ตลอดจนการเปิดรับการลงทุนจากบริษัทเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างชาติ เพื่อให้ชาวพม่าสามารถเข้าถึงแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงได้

Tin Htut Oo ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการเกษตรของพม่า กล่าวว่า พม่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 2 ล้านตันในช่วง 1 หรือ 2 ปี ข้างหน้านี้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพม่ายังได้สนับสนุนให้มีการตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรในประเทศมากขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ รัฐบาลพม่าตั้งเป้าส่งออกข้าวในปีนี้ 1.5 ล้านตัน หรือมากกว่าปีก่อนถึงสองเท่า ในปีหน้า 2 ล้านตัน และ 3 ล้านตันภายในปี 2558 โดยตั้งเป้าส่งออกข้าวไปยังแอฟริกา บังกลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์เลสเต เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญออกโรงเตือนว่า การหวนคืนสู่ตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของพมานั้น อาจใช้เวลานาน เนื่องจากรัฐบาลกรุงเนปิดอร์เสี่ยงเผชิญปัญหาต่างๆ มากมาย

ปัญหาหลักคือ การปฏิรูประบบสินเชื่อเกษตรกร ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรหลายแห่งขึ้น ทว่า ธนาคารดังกล่าวล้วนแต่เป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งต่างจากระบบสินเชื่อชาวนาในอินโดนีเซีย ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรเป็นธนาคารของรัฐทั้งนี้อินโดนีเซียถือเป็นประเทศต้นแบบด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองที่พม่าศึกษาอย่างใกล้ชิด

David Dapice นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University's Ash Centre) กล่าวว่า ปัญหาก็คือ ธนาคารเอกชนอาจล้มที่จะปล่อยให้ประชาชนในพื้นที่ยากจน พร้อมย้ำข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐ ซึ่งระบุว่าในปีงบประมาณ 2554 ธนาคารเพื่อการเกษตรในพม่าปล่อยให้ชาวนาเพียง 25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 750 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเคยสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 3,000 ล้านบาท)

นอกจากนี้ พม่ายังประสบปัญหาเรื่องโรงสี ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวนไม่มากประกอบกับเป็นโรงสีขนาดเล็ก ที่ไม่
ทันสมัยมากพอที่จะรองรับการผลิตขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพของข้าวอีกด้วย

ทั้งนี้ พม่า ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิรูปประเทศครั้งสำคัญ เคยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่สอง เคยส่งออกมากถึง 2 ล้านตันต่อปี

ที่มา Riceonline.com และ โพสต์ทูเดย์

อินเดีย

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดีย รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมปีนี้ (ซึ่ง
อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน) มีปริมาณน้อยกว่าระดับปกติประมาณ 17% ซึ่งดีขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่มี
ปริมาณน้อยกว่าระดับปกติ 20%

ทางการรายงานว่ สด็อกข้าว ณ วันที่ 1 ส.ค. มีจำนวน 28.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับจำนวน
25.3 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่สต็อกธัญพืชซึ่งประกอบด้วยข้าวสาลีและข้าวมีจำนวนรวม 76.1
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับจำนวน 61.3 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีจำนวน
47.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เทียบกับเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา สต็อกข้าวลดลงไป 7% และสต็อกข้าวสาลิลดลง 5%

สำหรับโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2011/12 นั้น นับจนถึงกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา
รัฐบาลสามารถจัดหาได้ 34.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% จากปีที่ผ่านมา โดยในปีที่รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าว 35.31 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ขยายเวลาคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาร (common varieties)
ซึ่งประกาศมาตั้งแต่ปี 2008 หลังจากที่ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาระดับอุปทานข้าวใน
ประเทศให้เพียงพอกับความต้องการบริโภค และรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวหอม (aromatic rice) ไปก่อน
แล้ว และก่อนหน้านี้ มีข่าวว่า รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะส่งออกข้าวขาว เพื่อเป็นการยกระดับราคาข้าวในประเทศและ
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ราคาข้าวในประเทศลดลง และมีแนวโน้มผลผลิตข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้น
โดยในปีการผลิตนี้ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ผลผลิตข้าวมีจำนวน 33.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 33.52 ล้านตัน
เมื่อปีที่แล้ว และในขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกข้าวจำนวน 1.02 ล้านตัน และข้าวสาลี 254,000 ตัน (ณ วันที่ 12 ก.ค.)

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

ทางการรายงานว่ จากที่ได้เกิดภาวะน้ำท่วมและดินถล่มในกรุงมะนิลาและอีกหลายจังหวัดของภาคเหนือ
ได้ทำให้ยุ้งฉางข้าวอย่างน้อย 14 แห่ง ซึ่ง 4 แห่งเป็นของรัฐและอีก 10 แห่งของเอกชนถูกน้ำท่วมทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
เร่งประเมินความเสียหาย แต่เบื้องต้นคาดว่า ความเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าวจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต
เพียงเล็กน้อย

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่ สต็อกข้าวของประเทศ
ณ วันที่ 1 ก.ค. มีจำนวน 1.91 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 56 วัน) ลดลง 36.6% จากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 3.02 ล้านตัน และลดลง 16.3% จากเดือน มิ.ย. ที่มีจำนวน 2.29 ล้านตัน

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวน
590,000 ตัน ซึ่งสต็อกของ NFA จำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 17 วันเท่านั้น (รัฐบาล

กำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน) นอกจากนี้สต็อกข้าวที่อยู่ในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีประมาณ 560,000 ตัน ขณะที่ภาคครัวเรือนมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 0.76 ล้านตัน (คิดเป็นสัดส่วน 39.8% ของสต็อกทั้งหมด)

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการของ องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) คาดว่าสต็อกข้าวจะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ เพราะจะเริ่มมีการรับมอบข้าวที่ภาคเอกชนมีการนำเข้าจากต่างประเทศ จากการที่ NFA ได้จัดสรรโควตาให้เอกชนนำเข้าได้ 380,000 ตัน รวมทั้งข้าวอีก 100,000 ตัน ที่ NFA ซื้อจากเวียดนามก็จะมีการส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. นี้

ที่มา Riceonline.com

จีน

ทางการจีนจะระบายข้าวโพด และข้าวจากสต็อกของรัฐบาลเพื่อลดปัญหาเงินเฟ้อ และลดการนำเข้า หลังจากมีข่าวเรื่องภาวะภัยแล้งในสหรัฐฯซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.ย. ปีที่แล้วที่ทางการจีนได้ระบายข้าวโพดจากสต็อกของรัฐบาลเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อในประเทศ

ทั้งนี้ วงการค้าคาดว่า การระบายสต็อกข้าวโพดของทางการจีนจะทำให้มีการยกเลิกการสั่งซื้อข้าวโพดจากต่างประเทศบางส่วน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดในตลาดโลกปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดว่าจะมีการระบายธัญพืชจากสต็อกรัฐบาลออกมาจำนวนเท่าไร แต่วงการค้าคาดว่าอาจจะมีประมาณ 2 ล้านตัน

ที่มา Reuters

สหรัฐอเมริกา

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กระตุ้นให้สภาองเกรสผ่านกฎหมายด้านการเพาะปลูกฉบับใหม่ เพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมมากขึ้น หลังสหรัฐฯ เผชิญภัยแล้งและคลื่นความร้อนรุนแรงจนทำลายพืชผลกว่าครึ่งประเทศ

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องมีขึ้นหลังกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประเมินว่าผลิตผลข้าวโพดและถั่วเหลืองในปีนี้จะลดลงต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี และราคาพุ่งสูงลิ่ว โดยประเมินว่าราคาข้าวโพดจะสูงถึง 7.50-8.90 ดอลลาร์/บุชเชล จากเดิมที่ประเมินในเดือน ก.ค. 5.40-6.40 ดอลลาร์/บุชเชล

ที่มา Riceonline.com